

Ngày Chủ nhật Xanh – Màu xanh hy vọng

Sáng ngày 9/7 vừa qua, BCH Chi đoàn Bệnh viện Tân Bình đã tổ chức thành công Ngày Chủ nhật xanh với nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng môi trường Bệnh viện Xanh – Sạch – Đẹp.

Nằm trong chuỗi các hoạt động công tác Đoàn năm 2017, “Ngày Chủ nhật xanh” được đánh giá là một công tác vô cùng cần thiết, là hoạt động phát huy được tinh thần, trách nhiệm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” của Chi Đoàn Bệnh viện Tân Bình. Phát biểu tại Lễ ra quân “Ngày chủ Nhật xanh”, Đồng chí Đào Đức Cường – Bí Thư Ban Chấp hành Chi Đoàn Bệnh viện Tân Bình đã thông qua mục tiêu, nhiệm vụ của Đoàn viên trong việc từng bước xây dựng môi trường bệnh viện Xanh – Sạch – Đẹp, góp phần tạo không gian thân thiện, trong lành cho Bệnh nhân đến khám chữa bệnh và điều kiện làm việc thoải mái cho nhân viên y tế tại đơn vị.



Lễ ra quân “Ngày chủ nhật xanh” của Chi Đoàn Bệnh viện Tân Bình

Công tác tổ chức hoạt động được phân chia cụ thể làm 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 10 đoàn viên được giao nhiệm vụ rõ ràng, nhóm 1 chịu trách nhiệm thực hiện vệ sinh, thu gom và phân loại rác tại các bồn cây, bồn hoa, tĩa và làm gọn những cành cây khô, che khuất tầm nhìn hoặc ảnh hưởng lối đi. Nhóm 2 có nhiệm vụ di dời những vật dụng không cần thiết, không sử dụng nữa và quét dọn sân bãi xung quanh khuôn viên Bệnh viện. Nhóm 3 thực hiện dọn cỏ tại các ô đất trống, gieo hạt trồng các loại hoa tạo vẻ đẹp cảnh quan môi trường tại Bệnh viện. Trong suốt buổi làm việc, các đoàn viên phối hợp chặt

chẽ và nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao dưới sự chỉ huy, giám sát của Ban chấp hành Chi đoàn.



Các bạn Nhóm 1 và nhóm 2 đang thu gom rác và quét dọn xung quanh khuôn viên Bệnh viện.



Các bạn nhóm 3 đang dọn cỏ và trồng hoa tại các bãi đất trống trong Bệnh viện.

Kết thúc chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” tại Bệnh viện, đoàn viên đã tham gia tích cực đem lại nhiều kết quả cụ thể: rác sinh hoạt được thu gom, phân loại và xử lý đúng quy định; khuôn viên Bệnh viện được quét dọn sạch sẽ, gọn gàng; các bồn hoa được trồng và được phân công tưới nước định kỳ,...đặc biệt tuyên truyền, nâng cao được ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường cho Đoàn viên, nhân viên y tế, bệnh nhân và cộng đồng.

Tô Phương Trang - Ban Chấp hành Chi đoàn Thanh niên Bệnh viện